

Số: /BC-BCĐ

Nghĩa Sơn, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Đơn vị xã Nghĩa Sơn năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Ban chỉ đạo Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “xã tiêu biểu” trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Nghĩa Sơn nằm ở phía Tây huyện Tư Nghĩa, Phía Bắc giáp Nghĩa Lâm và Phía Đông giáp xã Nghĩa Thắng huyện Tư Nghĩa; Phía Nam giáp xã Long Sơn huyện Minh Long; phía Tây giáp xã Sơn Nham huyện Sơ Hà;

Nghĩa Sơn có diện tích đất tự nhiên là: 3.790,36 ha

Dân số: 365 hộ, nhân 1.265 khẩu.

Trong đó: Nam có 578 người và 687 Nữ, trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi là 310 người.

Tôn giáo: 0 người;

Phật giáo: 0 người;

Công giáo: 0 người;

Trên địa bàn xã không có hộ hoặc cá nhân theo tôn giáo nào;

Hộ nghèo: 06 hộ gồm 09 khẩu; chiếm tỷ lệ 1,65%.

Hộ cận nghèo: 24 hộ 65 khẩu; chiếm tỷ lệ 6,57 %.

Hộ chính sách và gia đình có công: 52 hộ 62 khẩu; chiếm tỷ lệ 14,24 %.

Nghĩa Sơn có 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, tổng số đảng viên là 98 đồng chí, gồm: Chi bộ Thôn 1, Chi bộ Thôn 2; Chi bộ quân sự; Chi bộ Trường; Chi bộ Công an xã.

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự điều hành của UBND xã và sự đồng thuận của bà con nhân dân, các thôn trên địa bàn xã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với sự phát triển đi lên của xã nói riêng, huyện nhà nói chung, trong năm 2024 cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Sơn đã đoàn kết một lòng xây dựng từ xã đến xóm làng ngày càng giàu mạnh, sáng - xanh - sạch - đẹp và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra đầu năm. Đặc biệt, là phong trào xây dựng nông thôn mới, phòng trào chung tay vì người nghèo **“Không bỏ ai ở lại phía sau”**, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa....;

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm qua, cấp ủy chi bộ cùng với thôn và nhân dân đoàn kết một lòng, tin tưởng vào các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và chính quyền địa phương, xã Nghĩa Sơn đã từng bước vượt qua những khó khăn từng bước đưa đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, an ninh trật tự được giữ vững.

1. Lĩnh vực kinh tế - xây dựng

Hệ thống điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; dây điện sau công tơ của người dân có trụ đỡ trung gian đảm bảo chắc, được bó gọn gàng, đảm bảo an toàn về điện; Toàn xã có 365/365 vườn có diện tích từ 1000m², đạt 100%, trong đó có 210 vườn đã được chỉnh trang tương đối đảm bảo, đem lại hiệu quả kinh tế, chủ yếu là trồng Cây Cau, có 260/365 hộ có tường rào, cổng ngõ theo quy định; có 365/365 nhà ở kiên cố, bán kiên cố, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Có 100% hộ các công trình hệ thống thoát nước thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; Có 365/365 hộ đảm bảo có công trình vệ sinh; Có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định, có công trình vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

2. Lĩnh vực Văn hoá – Môi trường

Đền nay được công nhận “xã tiêu biểu” năm thứ 5 liên tục. Qua rà soát và bình xét hộ GDVH năm 2024, toàn xã có 361/365 danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024, đạt tỷ lệ 98,90%; Hàng năm, quy ước xã văn hóa được bổ sung và trình UBND xã phê duyệt; huy động đóng góp các khoản xây dựng xã nông thôn mới; quỹ vì người nghèo.... trong cộng đồng trên địa bàn xã và các khoản khác theo quy định của pháp luật; không gian xã sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường trung tâm xã và 02 thôn được tổ chức đoàn thể, và hộ dân thực hiện trồng hoa, đảm bảo điện chiếu sáng đã phủ kín; không xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt.

Toàn xã có 240 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phần lớn tự cung, tự cấp thực phẩm tươi, sạch và ATTP cho gia đình, nhìn chung cơ bản đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và môi trường, có 365/365 hộ; Việc mai táng,

tín ngưỡng, phong tục, tập quán phù hợp với truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại, không phô trương, lãng phí; Qua đánh giá xếp loại cuối năm 2023 – 2024 Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ban tự quản xã hoàn thành tốt nhiệm vụ và xếp loại của hội đoàn thể năm 2023: Hội Nông dân hoàn thành nhiệm vụ; Hội Phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội Cựu chiến binh hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua đợt phát động thi đua ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, bão (Yagi), toàn xã ủng hộ được: 32.670.000 đồng; Có thể thấy được Cán bộ và nhân dân xã đoàn kết, thống nhất trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và đồng thuận chủ trương của Đảng và nhà nước phát động.

3. Y tế giáo dục

Thường xuyên tuyên truyền quần chúng nhân dân thực hiện tiêm phòng cho trẻ đúng lịch tiêm chủng. Vận động bà con nhân dân mua thẻ BHYT, đạt tỷ lệ trên 100%. Giáo dục trong năm đã trao các quỹ khuyến học động viên các em đậu các trường cao đẳng, đại học, các em học sinh giỏi các cấp; Thực hiện chăm sóc sức khỏe người dân theo kế hoạch của cấp trên đặc biệt quan tâm đến đối tượng người già, phụ nữ có thai và trẻ em.

4. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh trật tự

Thường xuyên xây dựng lực lượng dân quân phù hợp với điều kiện dân cư đạt chỉ tiêu huyện giao. Lực lượng dân quân tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện do Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức, nhận và giao lệnh gọi đăng kí độ tuổi 17 đủ quân số. Phối hợp hội đoàn thể thường xuyên động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có quân nhân đang tại ngũ trong quân đội để quân nhân yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Năm 2024 có 08/08 thanh niên nhập ngũ, đạt 100%

Công tác hoà giải ở cơ sở, trong năm 2024 không có vụ tranh chấp nào xảy ra, không có đơn thư khiếu kiện khiếu nại vượt cấp.

5. Lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Ngay từ đầu năm Nghị quyết được cấp ủy, Ban Chỉ đạo và cả hệ thống chính trị đồng lòng, nhất trí cao. Đặc biệt, sự cố gắng vươn lên của bà con nhân dân, phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại Thôn 1 đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

Bộ mặt xã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Phong trào làm giao thông nông thôn, cải tạo vườn, trồng cây, vệ sinh môi trường được đẩy mạnh. Cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Cơ sở vật chất như nhà văn hóa, hệ thống đường giao thông, đường điện thấp sáng...được xây dựng, đầu tư khang trang. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên đáng kể.

Vận động sự đóng góp của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước trong năm qua, đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Về nhà ở, có 365/365 nhà ở đạt chuẩn theo quy định.

Nhà văn hóa được chỉnh trang, tu sửa cơ bản trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng có hiệu quả. Sân thể thao được quy hoạch rộng rãi với 9.000m², thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ, hội, ngày kỷ niệm các tổ chức, đoàn thể chính trị...;

100% hộ thực hiện cải tạo vườn, vận động các hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nhà ở khang trang, sạch sẽ đáp ứng các tiêu chí xã tiêu biểu, vận động nhân dân hiến 300m² đất giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông.

Đồng thời, hàng tuần các tổ chức đoàn thể hưởng ứng ra quân ngày thứ 7 Xanh - Sạch - Đẹp đều đặn mỗi tháng 01 lần.

6. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và các đoàn viên, hội viên...

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ đảng viên.

Tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như cải tạo vườn, VSMT, phong trào làm GTNT xã đến thôn xóm.

Thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đảm bảo ANTT- ATXH trên địa bàn.

Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, giám sát cộng đồng, phát động quỹ vì người nghèo.

Thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết, sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các tập thể, cá nhân và trong cộng đồng dân cư.

Trên đây báo cáo những thành tích đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” Đơn vị xã Nghĩa Sơn năm 2024. Rất mong lãnh đạo UBND huyện quan tâm.

Nơi nhận:

- BCĐ PT huyện (*báo cáo*);
- Phòng VH&TT huyện (*báo cáo*);
- Đảng ủy (*báo cáo*);
- HĐND, UBND xã (*báo cáo*);
- BCĐ.PT xã;
- BVĐPT thôn;
- Lưu: VT, BCĐ.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Phạm Văn Triền**